

Đễ dàng giao dịch chứng chỉ quỹ của Dragon Capital qua nền tảng NEO Invest của VPBankS

10:18 09/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Sự hợp tác giữa VPBankS và Dragon Capital sẽ giúp hai bên khai thác tối đa được thế mạnh của nhau cũng như nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Nhà đầu tư của VPBankS sẽ có thêm sự lựa chọn về sản phẩm tài chính ngay trên app NEO Invest, thay vì chuyển đổi giữa các nền tảng.



Bà Đoàn Ngọc Ly Ly, Giám đốc Vận hành VPBankS (trái) và bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản khối trong nước Dragon Capital Việt Nam tại lễ ký hợp tác.

Ngày 04/10/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam đã ký kết hợp tác phân phối các sản phẩm chứng chỉ quỹ qua app NEO Invest.

VPBankS sẽ chính thức phân phối 4 chứng chỉ quỹ của Dragon Capital Việt Nam bao gồm Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động (DCDS), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cổ tức (DCDE), Quỹ Đầu tư Trái phiếu (DCBF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định (DCIP) thông qua nền tảng giao dịch NEO Invest. Đây đều là các chứng chỉ quỹ thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian qua nhờ hiệu suất sinh lời vượt trội so với chỉ số chung VN-Index.

Nhà đầu tư có thể theo dõi mọi thông tin, mua bán và quản lý chứng chỉ quỹ của Dragon Capital Việt Nam trực tiếp trên nền tảng NEO Invest của VPBankS từ ngày 07/10/2024. Điều này giúp các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong quá trình giao dịch thay vì phải chuyển đổi giữa các nền tảng cho các nhu cầu về đầu tư chứng khoán.

Sự hợp tác giữa VPBankS - Công ty Chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Dragon Capital - Công ty Quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam sẽ giúp hai bên khai thác tối đa được thế mạnh của nhau cũng như nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Nhà đầu tư của VPBankS sẽ có thêm sự lựa chọn về sản phẩm tài chính ngay trên app NEO Invest, ngược lại các chứng chỉ quỹ của Dragon Capital Việt Nam sẽ tiếp cận tới tệp khách hàng rộng lớn và đang tăng nhanh của VPBankS.



Sự hợp tác giữa VPBankS và Dragon Capital sẽ giúp hai bên khai thác tối đa được thế mạnh của nhau cũng như nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch CTCP Chứng khoán VPBank, phát biểu tại sự kiện: “Chứng chỉ quỹ không chỉ là một công cụ đầu tư hiệu quả mà còn là nền tảng giúp nhà đầu tư tiếp cận những cơ

hội phát triển dài hạn với tính an toàn và lợi nhuận ổn định. Sự hợp tác chiến lược với Dragon Capital Việt Nam là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những giải pháp tài chính toàn diện, tối ưu hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị đầu tư cho khách hàng”.

Về phía Dragon Capital Việt Nam, Tổng Giám đốc Beat Schuerch cho biết: “Sự kiện hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình hợp tác hơn một thập kỷ qua giữa Dragon Capital Việt Nam và VPBank Group, giúp hàng triệu khách hàng tiếp cận kênh đầu tư chứng chỉ quỹ và xây dựng gia sản một cách hiệu quả, bền vững. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâu đời của Dragon Capital Việt Nam và quyết tâm mạnh mẽ của VPBank Group đối với lĩnh vực quản lý tài sản, chúng tôi tin rằng đây sẽ là mối quan hệ đối tác thành công, mang lại nhiều giá trị cho người dân Việt Nam”.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ số lượng tài khoản cá nhân mở mới kể từ năm 2020 đến nay, đạt gần 8,7 triệu đơn vị vào cuối tháng 8/2024, gấp 4 lần so với 20 năm trước đó. Sự tăng trưởng vượt bậc này nhờ vào sự hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán so với các kênh khác và điều kiện giao dịch thuận lợi thông qua các nền tảng trực tuyến. Theo khảo sát, các nhà đầu tư mới (F0) cũng như các nhà đầu tư có kinh nghiệm đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm tài chính thụ động như chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu bởi có hiệu suất cao và tiết kiệm thời gian, bên cạnh việc tự đầu tư các cổ phiếu cụ thể.

NEO Invest là nền tảng giao dịch thông minh, trải nghiệm đơn giản và bảo mật cao. Đặc biệt, ứng dụng này được tích hợp hệ sinh thái sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, các sản phẩm danh mục đầu tư mẫu ePortfolio và mới nhất là các chứng chỉ quỹ của Dragon Capital Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, nhà đầu tư có thể tham khảo tại: <https://www.vpbanks.com.vn/efund>

Dragon Capital Việt Nam là công ty quản lý quỹ lâu đời với hơn 30 năm kinh nghiệm, hiện quản lý và tư vấn khối tài sản lớn nhất trên thị trường với tổng giá trị gần 6 tỷ USD. Các quỹ mở được thiết kế thành một hệ sinh thái nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và khẩu vị đầu tư khác nhau.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank có vốn điều lệ hàng đầu thị trường, với quy mô 15.000 tỷ đồng. VPBankS cũng nằm trong top 10 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất thị trường và có nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/de-dang-giao-dich-chung-chi-quy-cua-dragon-capital-qua-nen-tang-neo-invest-cua-vpbanks>